



## Duôi tóc - FARMACA INTERNATIONAL

### SETYL LYSS

chống Frizz với các keratin giúp tóc trở lại mềm mại



  
FARMACA INTERNATIONAL

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 [www.globelife.com/farmaca/](http://www.globelife.com/farmaca/)



### SETYL LYSS

chống Frizz với các keratin giúp tóc trở lại mềm mại

#### D?U G?I LÀM S?CH SÂU

##### d?u g?i pH 7,0 preparer với các keratin và vitamin E

Có thể pH của da đầu thấp hơn mức cần thiết, điều này làm cho tóc khô và dễ gãy. Sử dụng sản phẩm pH 7,0 preparer với các keratin và vitamin E giúp duy trì độ ẩm và sức khỏe cho tóc. Sản phẩm này chứa các thành phần như Silicon, gelling hoạt động trên các sợi tóc, giúp chúng trở nên mềm mại và dễ chải. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Aloe Vera, Vitamin E và các thành phần chống oxy hóa khác để bảo vệ tóc khỏi tác động của môi trường. Việc sử dụng sản phẩm này sẽ giúp tóc trở nên mềm mại, dễ chải và giảm thiểu tình trạng gãy rụng.

#### LÀM MỀM CH?T L?NG

##### -chống Frizz với các keratin giúp tóc trở lại mềm mại

Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với nhiều tác nhân gây hại cho tóc, dẫn đến tình trạng tóc khô, gãy rụng và dễ gãy. Sản phẩm SETYL LYSS chứa các keratin và vitamin E giúp duy trì độ ẩm và sức khỏe cho tóc. Sản phẩm này còn chứa các thành phần như Silicon, gelling hoạt động trên các sợi tóc, giúp chúng trở nên mềm mại và dễ chải. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Aloe Vera, Vitamin E và các thành phần chống oxy hóa khác để bảo vệ tóc khỏi tác động của môi trường.

- Keratin: làm cho các tóc khi gội sạch vẫn giữ được độ mềm mại và dễ chải.
- Lactic acid: giúp duy trì độ ẩm cho da đầu và tóc, ngăn ngừa tình trạng khô da đầu.
- Vitamin E, F: giúp duy trì độ ẩm và sức khỏe cho tóc.
- Chiết xuất aloe và Hypericum: hành động emollient và làm dịu da đầu.
- Glyoxylic acid: giúp liên kết các sợi tóc lại với nhau, ngăn ngừa tình trạng gãy rụng.

**bao bì:** thùng carton SETYL LYSS KERATIN chứa:

-D?u G?I pH 7,0 PREPARER với các KERATIN và vitamin E trong chai 250 ml;

-CH?NG FRIZZ với các KERATIN SMOOTHING giúp tóc trở lại mềm mại -chai 500 ml.